

ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ผู้ศึกษา นายสิทธิชัย วิชาพิณ ปริญญา ปรป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2554

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ การปฏิบัติงานตามแผน
ดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคามตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ และ
ศึกษาข้อเสนอแนะในการการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขวาอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้สูตรการคำนวณของทาโร ยามานะ (Yamane,
Taro 1973 : 727) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 175 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .87 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานใช้ F -test (One-
Way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการศึกษา พบว่า

1. การปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล เขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 6
ด้าน โดยรวม อยู่ในระดับพอใช้เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก จำนวน 3 ด้าน

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 3 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสันติ อำเภอมะนัง จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 และจำแนกเป็นรายด้านทุกด้านมีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน

3. ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสันติ อำเภอมะนัง จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรดำเนินการสร้างถนนภายในหมู่บ้านให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทุกหมู่บ้าน ควรจัดสรรระบบ ไฟฟ้าและน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ควรจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ก่อนทำแผนพัฒนาอบต. ควรจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบล ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ควรจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนด้านกีฬายาเสพติดปีละ 2 ครั้ง ควรจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีให้ครบทั้ง 12 เดือน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ควรจัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพระยะสั้นในช่วงว่างเว้นจากการทำนา ควรให้ความรู้กับเกษตรกรในการทำเกษตรกรรมยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควรดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายและป้องกัน โรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง ควรจัดสรรภาชนะรองรับขยะให้ครบทุกหลังคาเรือนด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ควรจัดภูมิทัศน์ภายในสำนักงานให้เอื้อต่อการบริการประชาชน และควรนำตัวแทนประชาชน ไปศึกษาดูงานท้องถิ่นอื่นที่พัฒนาดีกว่า